

คณะ/หน่วยงาน	งบกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ผลผลิต	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์	การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรมหลัก	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 90
งบประมาณกิจกรรม/โครงการ	15,475,000 บาท
สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์	ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ	

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณทั้งสิ้น	หมวดเงิน	งบประมาณและแหล่งงบประมาณ		คำชี้แจงประกอบการขอตั้งและคำนวณงบประมาณ
	เริ่มต้น	สิ้นสุด			งบเงินแผ่นดิน	งบเงินรายได้	
1.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	01 ต.ค.62	30 ก.ย.63	15,475,000		15,475,000		เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
				งบรายจ่ายอื่น	15,475,000		
				- เงินรายจ่ายอื่น	15,475,000		- ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 12 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 2. โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 3. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 5. โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 6. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาชั้น

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณทั้งสิ้น	หมวดเงิน	งบประมาณและแหล่ง งบประมาณ		ค่าใช้จ่ายประกอบการขอตั้ง และคำนวณงบประมาณ
	เริ่มต้น	สิ้นสุด			งบเงินแผ่นดิน	งบเงินรายได้	
							<p>พื้นฐาน</p> <p>7. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21</p> <p>8. โครงการส่งเสริมการผลิตครูให้มีคุณภาพ</p> <p>9. โครงการส่งเสริมโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>10.โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา</p> <p>11.โครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้</p> <p>12.โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ</p>
รวม			15,475,000		15,475,000	-	